

ตัวบ่งชี้ที่ ๗

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กลุ่มตัวบ่งชี้	ด้าน	ชนิดของตัวบ่งชี้	น้ำหนัก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	กระบวนการ + ผลลัพธ์	ร้อยละ ๗

ผู้รับผิดชอบ : ผปค.ศฝร.ภ.๙

พ.ต.ต.เกษมสันต์	จิตรสว่างเนตร์	สว.ฝอ.๑	ร.ต.ท.สุรียา	เดหมาน	รอง สว.๑
			จ.ส.ต.หญิง เจริญสา	ไชยสุวรรณ์	ผบ.หมู่๑

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจำต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้

คำจำกัดความ

ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรม ที่ทำหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจำของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ที่ใช้คำสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ

ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการสอนในหลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดนประจำปีหรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโตตร่มใหม่แบบสายกระต๊ากที่

ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสำคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า

กระบวนการ

ประเด็นการพิจารณา

๑. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

- ๒.มีการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
- ๓.มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
- ๔.มีการนำผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการตามโครงการ
- ๕.มีการนำผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
๓. นำคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๑	ศฝร.ภ.๙ ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้สังคมในหน่วยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม ศฝร.ศชต.	เอกสารหมายเลข ๑.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อที่	ผลการดำเนินงาน	รายการเอกสารหลักฐาน
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และมีการกำหนดแผนการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม โดยการเห็นชอบของผู้บริหารของหน่วย	เอกสารหมายเลข ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ เอกสารหมายเลข ๑.๓ แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒	หน่วยมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ	เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๒๓ เอกสารการร่วมกิจกรรมจำนวน

	<p>พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>จำนวน ๒๔ กิจกรรม โดยมีบุคลากรจำนวน ๑๑๖ นาย ดังนี้</p> <p>๑.พิธีวันตำรวจ วันที่ ๑๓ ต.ค.๕๙ ทุกนาย ณ ศษต.จว.ยะลา</p> <p>๒.พิธีสงฆ์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ จำนวน ๕ นาย ณ วัดภูมิ จว.ยะลา</p> <p>๓.พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ จำนวน ๕ นาย ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา</p> <p>๔.พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ วันที่ ๑๕ ต.ค.๕๙ จำนวน ๕ นาย ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จว.ยะลา</p> <p>๕.พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๙ จำนวน ๕ นาย ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา</p> <p>๖.พิธีบำเพ็ญกุศลสัปดาห์ (๗ วัน) วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ จำนวน ๕ นาย ณ วัดพุทธภูมิ จว.ยะลา</p> <p>๗.พิธีวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ จำนวน ๕ นาย ณ สนามโรงช้างเผือก จว.ยะลา</p>	<p>๒๓ กิจกรรม</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๒๔ รายชื่อบุคลากรในสังกัด ศฝร.ภ.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
--	--	---

ข้อที่	ผลการดำเนินงาน	รายการเอกสารหลักฐาน
	<p>๘.พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ จำนวน ๑๐ นาย ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา</p> <p>๙.พิธีบำเพ็ญกุศลป็นรสมวาร (๑๕ วัน) วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙ จำนวน ๑๐ นาย ณ วัดพุทธภูมิ จว.ยะลา</p> <p>๑๐.พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ จำนวน ๓๔ นาย ณ วัดพุทธภูมิ จว.ยะลา</p> <p>๑๑.พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๙ จำนวน ๑ นาย ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จว.ปัตตานี</p> <p>๑๒.พิธีงาน “รวมพลังแห่งความดี” วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ จำนวน ๕ นาย ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา</p> <p>๑๓.พิธีงาน “รวมพลังแห่งความดี” วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ จำนวน ๕ นาย ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา</p> <p>๑๔.พิธีบำเพ็ญกุศลสัปดาห์ (๑๐๐ วัน) ทำบุญตักบาตร</p>	

	<p>วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๐ จำนวน ๕ นาย ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา</p> <p>๑๕.พิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร (๑๐๐ วัน) วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๐ จำนวน ๙ นาย ณ วัดพุทธภูมิ จว.ยะลา</p> <p>๑๖.พิธีทำบุญตักบาตร “วันมาฆบูชา” วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๐ จำนวน ๑ นาย ณ วัดเมืองยะลา</p> <p>๑๗.พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ส.ต.ท.สุภักษร สุยะคงทน วันที่ ๕ เม.ย.๖๐ จำนวน ๕ นาย ณ วัดป่าสวาย จว.ปัตตานี</p> <p>๑๘.พิธีพระราชทานเพลิงศพ ส.ต.ท.สุภักษร สุยะคงทน วันที่ ๖ เม.ย.๖๐ จำนวน ๕ นาย ณ วัดป่าสวาย จว.ปัตตานี</p> <p>๑๙.พิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๐ จำนวน ๕ นาย ณ วัดเมืองยะลา</p> <p>๒๐.พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชาวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๐ จำนวน ๕ นาย ณ วัดเมืองยะลา</p> <p>๒๑.พิธีรดน้ำศพ ส.ต.ท.สรายุทธ ขวัญไขว วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๐</p>	
--	--	--

ข้อที่	ผลการดำเนินงาน	รายงานเอกสารหลักฐาน
	<p>จำนวน ๕ นาย ณ วัดน้ำขาวยะกา จว.นราธิวาส</p> <p>๒๒.พิธีสวดอภิธรรมศพ ส.ต.ท.สรายุทธ ขวัญไขว วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๐ จำนวน ๕ นาย ณ วัดน้ำขาวยะกา จว.นราธิวาส</p> <p>๒๓.พิธีสวดอภิธรรมศพ ส.ต.ท.สรายุทธ ขวัญไขว วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๐ จำนวน ๕ นาย ณ วัดน้ำขาวยะกา จว.นราธิวาส</p> <p>๒๓.พิธีพระราชทานเพลิงศพ ส.ต.ท.สรายุทธ ขวัญไขว วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐ จำนวน ๕ นาย ณ วัดน้ำขาวยะกา จว.นราธิวาส</p>	
๓	<p>หน่วยมีการดำเนินตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมทั้งจำนวน ๒๓ กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม มีการรายงานผลการร่วมกิจกรรม และ คณะทำงานได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจบุคลากรของ บุคลากรในสังกัด</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๓.๑ บันทึก รายงานสรุปผลการร่วมกิจกรรม</p> <p>เอกสารหมายเลข ๓.๒ แบบ ประเมินความพึงพอใจโครงการ ส่ง เส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ศิลปวัฒนธรรม</p>
๔	<p>มีการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อสรุปและเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงพัฒนา ในปีงบประมาณต่อไป</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๔.๑ รายงาน บันทึกการประชุมสรุปผลการ ดำเนินโครงการ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๔.๒ (ร่าง)</p>

		โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๕	คณะทำงานสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการและผลการ ประเมินความพึงพอใจให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	เอกสารหมายเลข ๕.๑ บันทึกสรุป รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

การประเมินตนเอง (กระบวนการ)

เป้าหมาย	คะแนน กระบวนการ	คะแนนผลลัพธ์	ผลการประเมิน ตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
๕ คะแนน	๕	๕	๕	บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง

ศฝร.ภ.๙ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม